
 

 

 

 

 

 

1 Mai 2024 

 

Annwyl Peredur, 

Craffu ar y Gyllideb Ddrafft 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Mawrth yn holi am farn ar y dogfennau a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi gwaith craffu ar y Gyllideb Ddrafft. Cafodd hyn ei drafod gan y Pwyllgor 
yn ei gyfarfod ar 24 Ebrill a hoffai gynnig y sylwadau a ganlyn:  

 Mae'n hanfodol bod tystiolaeth yn cael ei darparu mewn modd amserol a hoffai'r Aelodau 
dynnu sylw at yr angen i'r Llywodraeth lynu at yr amseroedd a nodir ym mhotocol y 
gyllideb; 

 Roedd y wybodaeth a rannwyd yn y cylch cyllidebol hwn (Cyllideb Ddrafft 2024-25) yn 
ddefnyddiol. Nodwyd rhai bylchau ynghylch canlyniadau penodol, e.e. ar y Cynllun 
Gweithredu Allforio, lle byddai rhagor o fanylder wedi bod yn ddefnyddiol. Yn gyffredinol 
fodd bynnag, mae angen cymaint o wybodaeth benodol â phosibl ar Bwyllgorau er mwyn 
gallu deall a thrafod y gyllideb ddrafft yn drylwyr;  

 Roedd y naratif a rannwyd gyda thablau'r Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) ac ar raglenni 
unigol yn ddefnyddiol, ynghyd â diweddariadau ar faterion cyfredol, e.e. ar gostau'n 
ymwneud â Safleoedd Rheolaethau’r Ffin a rhoi Model Gweithredu Targed y Ffin ar waith. 
Hoffai'r Pwyllgor weld hyn yn cael ei ddarparu mewn cylchoedd craffu ar y gyllideb yn y 
dyfodol ac os darperir rhagor o fanylion ar bob BEL byddai Aelodau hefyd yn 
gwerthfawrogi esboniadau naratif pellach i gyd-fynd â'r manylion hynny; 
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 Mae'r Pwyllgor yn defnyddio ei sesiynau craffu rheolaidd gyda Gweinidogion i ymdrin â 
materion cyllidebol yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, cyn Cyllideb Ddrafft nesaf 2025-26 
Llywodraeth Cymru, byddwn yn ysgrifennu at yr Ysgrifenyddion Cabinet i’w holi ynghylch 
cynnydd yn erbyn argymhellion adroddiad y Pwyllgor y llynedd fel rhan o'r broses graffu 
ar y gyllideb; a  

 Bydd y Pwyllgor hefyd yn tynnu sylw ein rhanddeiliaid yn fwy clir tuag at ymgynghoriad y 
Pwyllgor Cyllid. Cafwyd ymatebion defnyddiol iawn gan nifer fach o randdeiliaid allweddol 
y Pwyllgor, ond rydym am annog rhagor o ymgysylltiad gan ein holl randdeiliaid gyda'r 
broses ymgynghori gydlynol honno. 

Gyda'i gilydd, dylai'r holl elfennau hyn gynorthwyo i lywio a gwella gwaith craffu ar y gyllideb yn y 
dyfodol.  

Gobeithio y bydd yr ymateb hwn o gymorth i'ch Pwyllgor. 

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
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